

Hướng dẫn việc tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1142/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:
1. Mức quà 600.000 đồng/người tặng:
a) Người có công với cách mạng:
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
2. Mức quà 300.000 đồng tặng:
a) Người có công với cách mạng:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).
Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 7/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo Kết luận số 161-TB/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện việc thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng mức quà tặng trị giá 500.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng hiện vật). Đối tượng tặng quà gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nhưng đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thương bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tập trung ở cơ sở nuôi dưỡng ngoài tỉnh mà vợ hoặc chồng đang thường trú tại Thái Bình); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền việc thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Trường hợp một người đang hưởng nhiều chế độ trợ cấp hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, lĩnh trợ cấp ở đâu thì nhận quà ở nơi đó. Đối với người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng khác (đủ điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân duy nhất của liệt sĩ còn sống thì được lựa chọn phương án nhận quà tặng của tỉnh theo đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (ví dụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con là liệt sĩ thì có thể lựa chọn nhận 1 suất quà theo đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc nhận 2 suất quà của thân nhân 2 liệt sĩ).

NGUYỄN CƯỜNG
(tổng hợp)

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Huy động sức dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố thể trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp.

UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Cùng với quần chúng nhân dân, camera an ninh được xem là "tai mắt" của lực lượng công an cơ sở, phát huy hiệu quả giám sát các hoạt động ở các khu vực phức tạp về ANTT. Hiện nay, trên toàn thị trấn có 40 mắt camera được lắp tại các khu dân cư, các tuyến đường phức tạp về ANTT, các cơ quan trên địa bàn thị trấn. Theo kế hoạch, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai lắp đặt thêm 20 mắt camera tại các điểm tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Việc lắp đặt camera an ninh được người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí xã hội hóa xây dựng mô hình này...

Gần 1 năm đi vào hoạt động, mô hình tự quản về ANTT tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết mâu thuẫn tranh chấp trong Công ty cũng như thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát khu vực trong và ngoài Công ty, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình chia sẻ: Hiện nay, chi nhánh có 7 nhà máy đặt tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 16.000 người lao động làm việc. Mô

hình tự quản về ANTT của Công ty có 50 thành viên là các trưởng phòng chuyên trách, cán bộ văn phòng, nhân viên phòng an ninh có tinh thần trách nhiệm cao. Do xác định rõ nhiệm vụ và nghiêm túc thực hiện nên từ khi mô hình đi vào hoạt động tình hình ANTT trong Công ty đã có những chuyển biến tích cực, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm, tình trạng trộm cắp giảm. Cán bộ, công nhân, người lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản

xuất, kinh doanh đã đề ra với mức tăng trưởng từ 20 - 25%/năm.
Qua khảo sát, đánh giá hàng năm cho thấy, hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình tự quản về ANTT chính là đã khơi dậy được ý thức người dân chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm, tham gia phối hợp truy bắt tội phạm, vận động đấu thù nhiều đối tượng có lệnh truy nã; đồng thời giúp lực lượng công an các cấp kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở...

Đồng chí Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến cũng như tìm chọn xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như mô hình camera an ninh, mô hình tự quản tại các khu di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

TÁT ĐẠT

Vượt khó trong kỳ thi đặc biệt

Kết thúc ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp và ngoại ngữ, gần 23.000 thí sinh toàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi được đánh giá tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc và theo đúng kế hoạch trong điều kiện có dịch.

Điểm thi đặc biệt

Mặc dù năm học 2020 - 2021 là năm học thứ 2 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song gần 23.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã bước vào kỳ thi với nỗ lực và quyết tâm cao để đạt kết quả tốt nhất có thể sau 12 năm học. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 36 điểm thi, trong đó điểm thi số 36 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ là điểm thi phát sinh ngay trước khi diễn ra kỳ

thi dành cho 52 thí sinh F1, F2 và khu vực phong tỏa có nguyện vọng thi chung một đợt với các thí sinh khác. Tại điểm thi này có 7 phòng thi, các phòng thi được bố trí ở các khu vực khác nhau, bảo đảm giãn cách; được phun khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi. Khác với những điểm thi khác, các thí sinh tại điểm thi này không đến tập trung chiều ngày 6/7, trường điểm thi sẽ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh đến điểm thi, vào phòng thi, nhận đề thi, giấy thi, nộp bài... bằng

hình thức trực tuyến hoặc phát hướng dẫn (bản in) tới từng thí sinh. Buổi thi đầu tiên vào sáng ngày 7/7, thí sinh đến trước thời gian thi 1 tiếng để thực hiện các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm thủ tục dự thi.
Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng điểm thi số 36 cho biết: Trong công tác đưa đón các thí sinh đến điểm thi, UBND huyện Quỳnh Phụ đã bố trí xe chuyên dùng tập trung ở 3 điểm (xã An Quý, xã Quỳnh Hưng và xã Quỳnh Mỹ) để

đưa đón các thí sinh tại các vùng giáp ranh. Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, điểm thi đã bố trí 2 thí sinh thuộc diện F1 ngồi 1 phòng, các trường hợp F2 được bố trí 10 thí sinh 1 phòng và các thí sinh ở khu vực phong tỏa sẽ ngồi 1 phòng. Những thí sinh trên đã thực hiện từ 2 - 3 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, UBND huyện Quỳnh Phụ cũng bố trí kinh phí để tổ chức ăn trưa, nước uống và tạo điều kiện cho các thí sinh nghỉ trưa ngay tại điểm thi để các em tham gia kỳ thi theo đúng yêu cầu. Kết thúc ngày thi, xe chuyên dùng đưa các em về bàn giao tại điểm đã đón trước đó. Với cán bộ coi thi tại phòng thi của các thí sinh thuộc trường hợp F1 phải mặc trang phục phòng, chống dịch. Bài thi của các thí sinh sẽ được khử khuẩn bằng đèn cực tím trước khi chuyển về khu vực chấm thi.



Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành xong kỳ thi.

An ninh, an toàn trường thi được siết chặt

Theo ghi nhận, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 36 điểm thi của tỉnh được bảo đảm. Lực lượng công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự vòng

trong và vòng ngoài khu vực thi, không để xảy ra các sự cố, sai phạm trong quá trình làm thi. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục đã tham mưu tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, tạo mọi

điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia dự thi. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, lực lượng công an thường xuyên túc trực để bảo đảm an ninh, an toàn các khâu của kỳ thi, đặc biệt là công tác vận chuyển, bàn giao, lưu trữ đề thi, bài thi; đồng thời

hướng dẫn, kiểm tra cụ thể các biện pháp bảo đảm an ninh trong các khu vực thi từ hệ thống tường rào đến hệ thống camera an ninh trong và ngoài khu vực thi... kịp thời phòng ngừa, phát hiện các hành vi gian lận thi cử.

Đánh giá về đề thi năm nay, nhiều thí sinh nhận định đề thi khá vừa sức, sát với ôn tập và vẫn bảo đảm phân loại học sinh với một số câu hỏi nâng cao. Thí sinh Vũ Thanh Tú, điểm thi Trường THPT Nguyễn Du phần khởi chia sẻ: Kết thúc 2 ngày thi, em hài lòng với bài làm của mình. Em hy vọng sẽ đạt điểm cao để đủ điểm xét tuyển vào trường đại học.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh không ghi nhận hiện tượng tiêu cực hay gian lận trong thi cử. Công tác chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày 9/7. Dự kiến điểm thi sẽ được công bố trước ngày 24/7.

DẶNG ANH - KIẾN TRUNG



Thí sinh trao đổi về đề thi Ngữ văn sau khi làm bài xong.

Bác sĩ Đặng Thị Mai Hương, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ



Điểm thi số 36 đặc biệt hơn so với các điểm thi khác. Mỗi buổi thi, sau khi bốc thăm cán bộ coi thi phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, chúng tôi hướng dẫn các cán bộ coi thi này cách mang trang phục bảo hộ, thay trang phục bảo hộ và tham gia dùng đèn cực tím khử khuẩn bài thi cho thí sinh. Bên cạnh đó, khi tiếp nhận thí sinh có yếu tố

Thí sinh Lại Nguyễn Quỳnh Trâm, điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Em đánh giá đề thi năm nay không khó, nội dung các câu hỏi sát với thực tế và được ôn tập kỹ nên em rất tự tin với bài thi của mình. Trong các câu hỏi, em rất thích câu nghị luận xã hội trong đề thi môn Ngữ văn nói về sự cống hiến. Em đã bày tỏ suy nghĩ của mình về sự cống hiến của các y bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, qua đó em liên

hệ với bản thân mình. Em nghĩ mình cần phải ra sức học tập và phấn đấu hơn nữa, cống hiến sức trẻ và trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.